
 
 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ 
                                                วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖  

 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
............................................................................................................................. ......................... 

 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์) 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

(ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์) 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา กรรมการ 

(ดร.นิศรา  บุญเกิด) 
๔. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และสื่อสารองค์กร  กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ) 
๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร   กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง) 
๖. ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  ไชยวังศรี) 
๗. ประธานหลักสูตรชีวเคมี     กรรมการ 

(ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์) 
๘. ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร  กรรมการ 

(นายปัณณฑัต สุทธิรักษ์) 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ  กรรมการ 
๑๐. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขานุการ 

(นายนฤพงศ์  สันทราย) 
๑๑. นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

 

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 

(นายศุภชัย เจริญสิน) 
๒. ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข     กรรมการ 

 
 
 



 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านกายวิภาคศาสตร์  กรรมการ 

(ดร.จารุพล มหิโพด)  
๒.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านสรีรวิทยา   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย)   
 

เริ่มประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ ดังนี้ 

๑. แจ้งให ้ทราบเร ื ่อง หล ักส ูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ผ ่านการร ับรองให้เป็น
สถาบันการศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสาขาการกำหนดอาหาร จากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๗๑ 

๒. แจ้งให้ทราบเรื ่อง มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับโลก TIME HGHET EDUCATION 
WORLD UNIVERSITY RANKINGS ๒๐๒๔ โดยได้รับอันดับที่ ๑๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับ World Rank ลำดับที ่ ๑๕๐๑ + มหาวิทยาลัยจึงยังคง
สนับสนุนเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Super KPI) ต่อไปแต่เปลี่ยนวิธีการเบิกจ่าย 

๓. แจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

- นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมี 
ผลการประเมินการสอน  
ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 
ผลการประเมินเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก 

- ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมี 
ผลการประเมินการสอน  
ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 
ผลการประเมินเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก 

- ดร.ณฐกร คำแก้ว อาจารยืสาขาวิชาสรีรวิทยา 
ผลการประเมินการสอน  
ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ มีความชำนาญในการสอน 
ผลการประเมินเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 



 
 

ผ่านการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทราบและจัด
ส่งผลการประเมินให้ทางกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ถึงเดือน กันยายน 
   

สรุปเรื่อง  
  สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๖ 
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับจัดสรร รวมงบประมาณสะสมทั้งสิ้นจำนวน ๑๙,๕๓๐,๔๓๕.๐๐ 
บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) งบประมาณที่ใช้ไปในเดือนกันยายน          
รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน ๑๐,๕๓๙,๑๑๑.๔๖ บาท (สิบล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสี่
สิบหกสตางค์) คิดเป็น ๕๔ เปอร์เซ็นต์ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๗,๘๖๑,๔๙๕,๔๗ บาท (เจ็ดล้านแปด
แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็น ๒๙ เปอร์เซ็นต์ งบประมาณคงเหลือ
๑,๑๒๙,๘๒๘.๐๗ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง รายการครุภัณฑ์ขอตั้งงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านการพิจารณา
เบื้องต้นจากสำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองแผนงาน งานงบประมาณ ได้ให้ทางคณะดำเนินการกรอกรายละเอียดและ

ชี ้แจงเหตุผลรายการครุภัณฑ์ขอตั ้งงบประมาณแผ่นดินที ่ผ่านการพิจารณาเบื ้องต้นจากสำนัก
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  คณะจึงขอแจ้งรายการเบื้องต้นเพ่ือให้ทางหลักสูตรและสาขาวิชา
ทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

  

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ  
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายครุภัณฑ์ของหลักสูตร/สาขาในการขอตั้งงบประมาณ
แผ่นดิน     ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 

สรุปเรื่อง 



 
 

ตามที ่คณะว ิทยาศาสตร ์การแพทย์ ได ้ให ้หลักสูตรและสาขาวิชาจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร และสิ่งก่อสร้าง ทางคณะไดร้ับข้อมูลเบื้องต้นที่ทางหลักสูตรและสาขาได้จัดส่งมาเรียบร้อยแล้ว
จึงขอแจ้งให้หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดหารายละเอียดครุภัณฑ์ 
เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อเรียงลำดับรายการ
ครุภัณฑ ์รายละเอียดรายการครุภะณฑ์ปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบและเข้า
ร่วมประชุมในวันพฤหัสที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง ข้อเสนอแนะโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการผู ้บริหารพบบุคลากร ประจำปี               

พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของคณะสามารถแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของคณะฯ
และเพื่อสื่อสารให้ทราบผลการทำงานของคณะผู้บริหารกับบุคลากรทางคณะจึงรวบรวมปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่คณะได้ดำเนินการแก้ไขแล้วแจ้งให้กับทางสาขาวิชาและหลักสูตรทราบ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง การตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หน่วยงานภาครัฐต้อง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการับ
จ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด ทางคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์จึงของแต่งตั ้งผู ้ร ับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๔๖๖ เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวตนอยู่ตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่
จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป และให้เสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 
วันทำการ นับแต่วันที่เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี                 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการ
ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เรื่องท่ียังมีความเสี่ยงที่สูงอยู่รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วาระประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรอบ TCAS ๑-๓ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครรอง TCAS ๑-๓ โดยมีรายละเอีย

การรับสมัคร รอบท่ี ๑ แบ่งเป็นโควตาครูแนะแนว/โควตาคณะ เปิดรับสมัครวันที่ 28 ต.ค. ถึง 25 ธ.ค. 
2566 และโควตาเรียนดีและอื่นๆ เปิดรับสมัครวันที่ 6 พ.ย. 66 - 8 ม.ค. 66 รอบที่ ๒ โครงการ           
รับตรงฯ เปิดรับวันที่ 12 ก.พ. – 29 มี.ค. 67 รอบที่ ๓  Admission เปิดรับ 6-12 พ.ค. 67  

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่อง แจ้งผลการหารือแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนของนิสิตในสังกัดวิทยาลัยการศึกษาในรายวิชาชีวเคมีและกายวิภาคศาสตร์ในปีการศึกษา     
๒/๒๕๖๖ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะได้หารือแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในสังกัด
วิทยาลัยการศึกษา ในการเรียนการสอนรายวิชาชีวเคมีและกายวิภาคศาสตร์ในปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ 
ที่นิสิตวิทยาลัยการศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ จากการหาหรือทางสาขากายวิภาค
ศาสตร์จะดำเนินการบันทึกการสอนให้นิสิตวิทยาลัยการศึกษาในตารางเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้
หลังจากนั้นหากนิสิตสามารถเข้าเรียนได้ทางกายวิภาคศาสตร์จะดำเนินสอบเก็บคะแนน ในส่วนของ
รายว ิชาช ีวเคม ีทางว ิทยาล ัยการศ ึกษาจะให ้น ิส ิตเข ้าเร ียนตามปกต ิ และ จะขอหาร ือกับ                           
ทางคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื ่อหาข้อสรุปโดยจะมีนิสิตบางส่วนที่
หลักสูตรอาจมีการสลับรายวิชาได้ แต่อาจมีการปรับแผนการเรียน และนำเข้าที่ประชุมวิทยาลัย
การศึกษาเพ่ือสลับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
  
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 

 



 
 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งรายวิชาที่จะขอเปิดในหลักสูตรการจัด
การศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) ส่งแบบฟอร์มภายในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยามีการเปิดหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-
degree)  จึงขอประชาสัมพันธ์คณะที่สนใจเปิดหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) 
กรอกแบบฟอร์มและรายละเอียดรายวิชาที่จะเปิดสอนภายในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๐ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการสอน  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการประกาศการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการสอน 

ซึ่งให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และให้
แต่ละหลักสูตร/สาขาพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล ในวันที่ ๒๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอแจ้งผลการ
พิจารณาบุคลากรดีเด่นด้านการสอน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

๑. ผศ.ดร.วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ จี้ฟู  
๒. ผศ.ดร. กนกกาญจน์ พรหมน้อย (UPPSF-๓) 
๓. ดร.วิทวสั สัจจาพงศ์ (UPPSF-๒) 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ในดวงใจคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการประกาศการคัดเลือกอาจารย์ในดวงใจ 

โดยทางคณะจัดทำแบบฟอร์มเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตลงคะแนน ๒๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ (สำหรับ
อาจารย์ในหลักสูตรจะเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑-๔ ของแต่ละหลักสูตรส่วนอาจารย์สาขาสรีรวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์จะเป็นผลลงคะแนนจากนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) ขอ
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ในดวงใจโดยมีรายชื่อดังนี้ 



 
 

๑. อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์ 
๒. ผศ. ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ 
๓. ดร.นิศรา บุญเกิด 
๔. ผศ.ดร.คมศักดิ์ พินธะ 
๕. ผศ.ดร.รัชนีพร กงซุย 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็น

เลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจะดำเนินโครงการดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 
๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญบุคลากรที่
สนใจเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทราบ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๓ เรื่อง Theme ทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ งบประมาณ 
รายได้คณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเปิดรับขอเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
ประจำปีงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2567 โดยมีแนวทางการให้ทุนวิจัยดังนี้ 
 1. ทุนส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐาน (ได้ทุนอยู่แล้วก็ขอได้ เป็น 
หัวหน้าไม่เกิน 3 โครงการ ไม่ติด KPI ทุนคณะฯ ทุนมหาวิทยาลัย) 
 - Support money (เน้นสนับสนุนนักวิจัยที่มีทุนโครงการหลัก และต้องการทุนเพิ่มเพ่ือขยาย
ผล/ทำงานวิจ ัยให ้สมบูรณ์ เช ่น ทำการทดลองเพิ ่มเติมสำหรับเพิ ่มผลในต้นฉบับ Revised 
manuscript)  
 - KPI ของโครงการ – ผลงานตีพิมพ์ (Scopus / ISI)  
 2. ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่มีศักยภาพ (ได้ทุนอยู่แล้วก็ขอได้ เป็นหัวหน้าไม่เกิน 3 
โครงการ ไม่ติด KPI ทุนคณะฯ ทุนมหาวิทยาลัย) โดยข้อเสนอโครงการ จะต้องสอดคล้อง 
 - ประยุกต์หลักการ BCG model เช่น นำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ เกิดการใช้ประโยชน์หรือ
เพ่ิมมูลค่าขึ้น ใช้ของเหลือทิ้งมาสร้างมูลค่า   



 
 

 - มีผู ้ใช้ประโยชน์จากงานที่ขอทุนเน้นชุมชน เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (เพิ่มโอกาสทาง
การตลาดที่สูงขึ้น ให้แก่วัตถุดิบท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน)  
 - KPI ของโครงการ – ผลงานตีพิมพ์ (TCI / ISI / Scopus) + ชิ้นงานต้นแบบ (prototype) + 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เอกสารยื่นขอจด) 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทราบและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๔ เรื่อง การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

สรุปเรื่อง 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น              

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดดังนี้ 
๓.๑ บุคลากรดีเด่นด้านบริการ/สนับสนุนการเรียนการสอน    
 (๑) สำนักงานธุรการ ๒ รางวัล และนักวิทยาศาสตร์หลักสูตร/สาขาละ ๑ รางวัล  

(๒) ด้านการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนางานประจำ  
- ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา  ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๖  
- หลักสูตร/สาขาพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล   ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖  
- แจ้งผลการพิจารณาและเอกสารประกอบให้กับคณะ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖  
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖  

 ๓.๒ ขวัญใจวิทย์แพทย์ สำนักงานธุรการ ๑ รางวัล และนักวิทยาศาสตร์ ๑ รางวัล  
- ทำการเปิดให้มีการโหวตขวัญใจวิทย์แพทย์  ๓๐ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๖  
- คณะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทราบและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๕ เรื่อง การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน ภายในสำนักงาน 
ธุรการ 
 

สรุปเรื่อง 
ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอแจ้งการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน 

ภายในสำนักงานธุรการ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี ้
๑. เวลาปฏิบัติ เวลาเข้างานจะเริ่มเวลา 80.30 น. พักเที่ยงเวลา 12.00 น. และเวลา

เลิกงานเวลา 16.30 น. 



 
 

๒. การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงานและขอบเขตงานจะแบ่งหน้าที่ตามตำแหน่งงาน
ที่พนักงานสายสนับสนุนสำนักงานธุรการ  
รายละเอียดภาระงานทางคณะฯ ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทราบและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลาในสาขา/หลักสูตรทราบ 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 

 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 
๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   
  

 สรุปเรื่อง 
 

  ตามที ่ ได ้ม ีการประช ุมคณะกรรมการประจำคณะว ิทยาศาสตร ์การแพทย ์ คร ั ้ งที่   
๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้น  

 

มติ ที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ประธานคณะกรรมการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
-ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ เรื่อง ขอเสนอชื่อ นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท อาจารย์หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ขอพิจารณาเห็นชอบการเสนอชื่อ นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ข้อมูลผู้ขอเสนอกำหนดตำแหน่งเบื้องต้น  

- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐  
- ประเมินผลการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้  

๑. รายวิชา ๓๖๕๑๒๑ หลักการชีวเคมี  
๒. รายวิชา ๓๖๕๒๑๐ ชวีเคมีเบื้องต้น  



 
 

๓. รายวิชา ๓๖๕๒๑๒ ชวีเคมีพ้ืนฐาน   
๔. รายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชวีเคมีทั่วไป  
๕. รายวิชา ๓๖๕๓๒๓ เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี  
๖. รายวิชา ๓๖๕๒๒๔ เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี  
๗. รายวิชา ๓๖๕๓๔๑ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์   

 มีผลการประเมินการสอน คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๐ อยู่ในระดับ มีความชำนาญพิเศษในการสอน 
(ผ่านการประเมิน) และมีผลการประเมินเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๐ 
อยู่ในระดับ ดีมาก (ผ่านการประเมิน)  

ผลงานวิจัยที่ยื่นเสนอขอตำแหน่ง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน   
๓ เรื่อง คือ   

๑ . Effects of Pogonatherum paniceum (Lamk) Hack extract on anti-
mitochondrial DNA mediated inflammation by attenuating Tlr9 expression in 
LPS-induced macrophages.  
มีหน้าที่เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก   
ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q๒  

๒. Anti-Inflammatory Effects of Red Rice Bran Extract Ameliorate Type I 
Interferon Production via STING Pathway.   
มีหน้าที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา   
ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q๑  

๓. Anticancer and Antimutagenic Properties of Pogonatherum paniceum 
on Colorectal Cancer Cells.   
มีหน้าที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา   
ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จัดอยู่ใน Q๑  
คณะจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เสนอชื่อ 

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์      

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้เสนอชื่อ นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อ นางสาวรุ่งทิพย์ ทอง
บุญโท อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒ เรื่อง การเสนอรายชื่ออาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ด้าน
การสอน มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น ด้านการ
สอนทางคณะฯ จึงขอเสนอรายชื่อ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย ซึ่งเป็นอาจารย์ (UPPSF-๓)   

คณะจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ เสนอชื่อ                
ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย เพ่ือเป็นตัวแทนคณะฯ เข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์      

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบให้เสนอชื่อ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย เพ่ือเป็นตัวแทนคณะฯ เข้ารับ
การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 มติที่ประชุม 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอชื่อ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ 

พรหมน้อย เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ เข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ของมหาวิทยาลัย
พะเยา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๓ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอความเชิญชวนให้คณะฯ เสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัย
พะเยาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ที่โดดเด่น และ
นักวิจัยที่นำผลงานวิจัยสร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน คัดเลือกเพ่ือเข้ารับ
พระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยเสนอให้
ทางสาขา/หลักสูตร พิจารณาส่งรายชื่อ 

คณะจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ เสนอชื่อ                
อาจารย์ให้สาขา/หลักสูตร เพ่ือเป็นตัวแทนคณะฯ เข้ารับการคัดเลือก 

 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอรายชื่ออาจารย์ให้สาขา/หลักสูตร เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ เข้ารับการคัดเลือก
นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาเห็นควรให้ทางสาขาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ในสาขา/หลักสูตรที่สนใจให้กรอกใบสมัครและจัดส่งมาให้คณะพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน 



 
 

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เพ่ือทางคณะจะดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๔ เรื่อง การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับพิจารณาได้รับปริญญา ดุษฎี
บัณฑิต กิตติมศักดิ์  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับพิจารณา

ได้รับปริญญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ซึ่งสามารถเสนอได้ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ตามสาขาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอนตามหลักเกณฑ์ คือ 1 เป็นบุคคลที่ประความสำเร็จยอดเยี่ยม 2 เป็นบุคคลที่มี
ผลงานดีเด่น รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระการประชุม 

คณะจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ เสนอชื่อ                
ผู้ที่สมควรได้รับพิจารณาได้รับปริญญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ 

 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับพิจารณาได้รับปริญญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ 

 
 มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาเห็นควรให้ทางสาขาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ในสาขา/หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับพิจารณาได้รับปริญญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์  มายัง
นายนฤพงศ์ สันทราย เพื่อทางคณะจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลจัดส่งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๕ เรื่อง การเสนอเอกสารราชการ 
 

สรุปเรื่อง 
เนื่องจากปัจจุบันทางหน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศให้มีการใช้

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อประสานงานได้ ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้คณะฯ
ใช้ระบบ DMS เพื่อติดต่อประสานงานทางด้านเอกสาร คณะจึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่าน
ใส่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ DMS เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือ/บันทึกข้อความ และเพื่อให้
บุคลากรภายในคณะฯ สะดวกต่อการติดต่อประสานงานทางคณะฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง
เอกสารให้ตรงตามงานที่รับผิดชอบโดยการจัดทำ Flow chart เส้นทางเอกสารโดยการทำเป็นป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้รับทราบทางเดินเอกสารทางคณะจึงของบประมาณในการ
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว 

คณะจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ทางสำนักงาน
ธุรการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบเส้นทางเอกสารและผู้รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน และ
งบประมาณในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 



 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ทางสำนักงานธุรการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบเส้นทาง
เอกสารและผู้รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน และงบประมาณในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
 

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และ
จัดหารายละเอียด และประมาณงบประมาณท่ีใช้ในการจัดทำ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๖ เรื่อง เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และสื่อสาร 
องค์กร ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคภาษาอังกฤษ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระการประชุม 

  คณะจึงขอให้คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณาเห็นชอบ 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคภาษาอังกฤษ 
 
 

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้แก้ไขแบบฟอร์ม รายละเอียด
เรื่องคำที่ใช้ ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด จึงขอให้มีการ
ปรับปรุงเว็บไซต์และนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างท่ีสำคัญ 
 

สรุปเรื่อง 
   ตามท่ีคณะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
   ๑. การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ ชุด ๑๗ รายการ งบประมาณ ๒.๓ ล้านบาท 

งบประมาณสะสม ดำเนินการพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว ซึ ่งมีครุภัณฑ์การศึกษาตกเนื ่องจาก
คุณลักษณะไม่ผ่านจำนวน 1 ชุด ทางงานพัสดุดำเนินการสั่งซื้อและจะดำเนินการขอใช้งบประมาณ
คงเหลือเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ตกจากการ bidding มาจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

   ๒. การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย งบประมาณ ๒.๕ ล้าน ดำเนินการพิจารณาผล
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ โดยจะส่งมอบภายใน 120 วัน งบประมาณคงเหลือจาก
การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าราคากลางจะเป็นงบประมาณสะสม  



 
 

   ๓. การปรับปรุงอาคารฯ งบประมาณ ๑.๑๓ ล้านบาท อยู ่ระหว่างการดำเนินการขอ
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย โดยทางคณะได้ปรับงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑.๔ ล้านบาท 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ติดตามการประกาศรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ 
และผู้ช่วยสอนหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
 

 สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะได้มีการเปิดรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยายังไม่มีผู้สมัคร ทางหน่วยงานจึงได้
ดำเนินการขอขยายระยะเวลาในการรับสมัคร และผู้ช่วยสอนหลักสูตรโภชนาการและการกำหนด
อาหารทางคณะได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบถึงการ
เปิดรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ และผู้ช่วยสอนหลักสูตรโภชนาการและการกำหนด
อาหาร 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ วาระอ่ืนๆ 

- ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
(นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์)         (นายนฤพงศ์ สันทราย) 
    ผู้ช่วยเลขานุการ                 เลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 



 
 

        (ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์) 
                ประธานกรรมการ 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


